



## ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ



เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนายอดิคม อินทุภูติ เลขานุการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษให้การต้อนรับ

## ที่ประชุม ก.บ.ศ. เห็นชอบให้บุคลากรของศาลยุติธรรมลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ กำหนดปัญญาสมาจาร (50 วัน) หรือสตมวาร (100 วัน) โดยไม่ถือเป็นวันลา

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศาลยุติธรรม ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมาจาร (50 วัน) หรือสตมวาร (100 วัน) คราวละ 9 วัน จำนวน 2 คราว โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ดังนี้

1. ตั้งแต่เตรียมการอุปสมบทถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559 (วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นวันครบกำหนดปัญญาสมาจาร)
2. ตั้งแต่เตรียมการอุปสมบทถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 16 – 25 มกราคม 2560 (วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นวันครบกำหนดสตมวาร)

ทั้งนี้ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งเคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้อีก สำหรับผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการหากได้ลาอุปสมบทในครั้งนี้อีกแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการลาอุปสมบทในอนาคตซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มรับราชการ โดยผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสำหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการ แต่ไม่เกิน 9 วัน และให้เตรียมการก่อนอุปสมบทไม่เกิน 1 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว

## ที่ประชุม ก.บ.ศ. รับทราบการกำหนดให้วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 รับทราบการกำหนดให้วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วันในช่วงเทศกาลปีใหม่ (31 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560) ทั้งนี้ ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน

## คณะนักศึกษาปริญญาโทประเทศอินโดนีเซียศึกษาดูงานสำนักอนุญาโตตุลาการ



เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย Pembangunan Nasional (UPN) จากการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และนางสาวสุพจี รุ่งโรจน์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา

**สื่อศาล**

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล  
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ [news@coj.go.th](mailto:news@coj.go.th)